

Số: 1424/BC-LĐLĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Công đoàn tháng 7,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Tình hình thu nhập, việc làm của người lao động cơ bản ổn định, các nhà máy duy trì và tăng cao sản xuất đã thu hút người lao động trở lại làm việc, các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn được duy trì tạo tâm lý yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, thu nhập người lao động. Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đã tạo động lực và sự phấn khởi cho người lao động hăng hái lao động sản xuất; tuy nhiên, tâm lý chung với việc giá cả các loại hàng hóa thiết yếu tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu, khí đốt tăng mạnh tạo áp lực lớn đến đời sống và chất lượng cuộc sống của công nhân lao động, trong những tháng đầu năm và đến nay hiện tượng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao mặc dù tổ chức Công đoàn và các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền giải thích tuy nhiên, theo đánh giá chung việc rút BHXH một lần chỉ là một hiện tượng sau khi họ trải qua cú sốc dịch bệnh và mất việc, người lao động dù biết là thiệt thòi về sau nhưng phải rút vì cuộc sống quá khó khăn trước mắt. Đồng thời, họ cũng vì lo sợ chính sách BHXH thay đổi và thiệt thòi hơn về sau.

Dịch Covid-19 đến nay cơ bản được kiểm soát nên xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là ở những khu nhà trọ có đông công nhân, lao động; đồng thời việc e ngại tiêm vắc xin mũi tăng cường nên tỉ lệ tiêm mũi 3 và 4 còn thấp, phần nào ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch ở các khu công nghiệp, các khu nhà trọ có đông CNLĐ.

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT THÁNG 7/2022

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022); 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), các cấp công đoàn trong tỉnh có các hoạt động tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động với nhiều hình thức phù hợp; Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phản ánh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

việc thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược “*Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19*”. Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác. Tiếp tục triển khai kế hoạch số 193/KH-LĐLĐ ngày 28/4/2022 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh về kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” giai đoạn 2016 - 2020 và tuyên dương nữ CNVCLĐ “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*” năm 2021. Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 47 cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020; Tặng cờ và bằng khen cho 17 tập thể và 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*” năm 2021 (trong đó 04 tập thể và 03 cá nhân nhận bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam); cũng trong dịp này các công đoàn cấp trên đã tổng kết trao giải một số hoạt động, tiêu biểu như: LĐLĐ thành phố Biên Hoà sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “*01 triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19*” và khen thưởng 06 tập thể CĐCS đạt vượt chỉ tiêu phong trào thi đua sáng kiến vượt khó giai đoạn 1, Khen thưởng phong trào thi đua Hai giỏi “*Giỏi việc nước – đảm việc nhà*” cho 13 tập thể Ban nữ công, 70 đoàn viên nữ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào. Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom tổ chức bế mạc giải bóng đá nam CNVCLĐ lần thứ XI. LĐLĐ thành phố Long Khánh tổ chức Bế mạc Hội thao CNVCLĐ Thành phố lần III năm 2022. LĐLĐ huyện Thống Nhất bế mạc giải bóng đá 7 người (cup các CLB mở rộng).

Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Việt Nam phát động, với mục tiêu thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; Tính đến ngày 13/7/2022, Đồng Nai có 30.541 sáng kiến, đứng thứ 05 trên tổng số 83 LĐLĐ các tỉnh, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Trung ương; theo đó, tại Hội nghị BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11(khoá XII), LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vinh dự là 1 trong 13 đơn vị tiêu biểu xuất sắc toàn quốc được Tổng Liên đoàn Lao

động Việt Nam tặng Bằng Khen Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1.

2. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động

LĐLĐ tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, Cục phòng, chống HIV/AIDS Bộ Y tế và Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống (Trung tâm Life) tổ chức Hội thảo vận động tạo dựng không gian an toàn cho công nhân và xây dựng kế hoạch triển khai phòng, chống HIV/AIDS trong khu công nghiệp tại Đồng Nai, có CBCĐ các cấp tham dự; phối hợp với Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn khảo sát và tổ chức tọa đàm mô hình công đoàn siêu thị trên địa bàn Tp. Biên Hòa; Phối hợp với Viện Công nhân và Công đoàn tổ chức khảo sát điều kiện lao động ngành dệt may và da giày¹. Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình truyền hình giải trí “Giờ thứ 9”². LĐLĐ tỉnh dự buổi làm việc với Tổng Liên đoàn, UBND tỉnh và các Sở ban ngành về dự án thiết chế Công đoàn tại Đồng Nai; Dự hội thảo lấy ý kiến khu vực phía Nam về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn; Tham gia hội nghị triển khai mức lương tối thiểu vùng năm 2022 do Sở LĐTĐ&XH tổ chức.

LĐLĐ tỉnh làm việc với Ban Giám đốc, Ban Chấp hành CĐCS³ về Dự án “Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành Dệt may” và triển khai Chương trình Phúc lợi đoàn viên⁴.

Thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đến nay trên địa bàn tỉnh có 409 doanh nghiệp có CĐCS thực hiện việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng với mức tăng trung bình 60.000 đến 800.000 đồng; việc triển khai Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh, hiện có 63.225 lao động của 509 doanh nghiệp được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng số tiền 90,036 tỷ đồng và 2.730 lao động của 142 doanh nghiệp được hỗ trợ quay trở lại thị trường lao động với tổng số tiền hỗ trợ 4,141 tỷ đồng.

¹ tại Cty Pouchen Việt Nam, Cty TNHH Giày dép Tân Hợp, Cty TNHH Thời trang Nam Lê, Cty TNHH Kin Yip Bags & Hats Munufactory và 02 khu nhà trọ huyện Vĩnh Cửu.

² cho công nhân tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam và Công ty TNHH Pousung Việt Nam được phát sóng trên VTV3 đài truyền hình Việt Nam ngày 03/7/2022.

³ Cty TNHH Saitex International Đồng Nai, Cty CP Đồng Tiến; Cty TNHH Fashion Garments 2; Cty TNHH Esquel Garment Manufacturing VN và Cty TNHH Walcoal.

⁴ tại Cty TNHH Changshin Việt Nam (Vĩnh Cửu) và Cty TNHH Pousung Việt Nam (Trảng Bom), Cty Lotte Finace.

Thực hiện công văn số 4055/TLĐ-NC ngày 29/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức truyền thông và cung ứng dịch vụ chăm sóc SKSS cho CNLĐ tại KCN, KCX. LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình truyền thông và cung ứng dịch vụ chăm sóc SKSS cho lao động nữ tại công ty Dona Pacific Việt Nam (Trảng Bom), tại chương trình được tư vấn sức khỏe sinh sản và thăm khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm tử cung phần phụ cho 350 lao động nữ của công ty.

Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh tư vấn trực tiếp cho 175 lượt công nhân, lao động của 38 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thảo đơn cho 29 NLĐ; tư vấn qua báo, đài 4 vụ, qua điện thoại 167 cuộc với các nội dung về tiền lương, hợp đồng lao động, tai nạn lao động, BHXH, trợ cấp thôi việc từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định. Ngoài ra, tổ chức lớp tập huấn cho 1500 CNLĐ về tuyên truyền tư vấn pháp luật lao động tại Công ty Việt Vinh (huyện Trảng Bom).

Công tác ATVSLĐ: Trong tháng, xảy ra 01 vụ cháy tại Công ty Cổ phần Poh Huat sản xuất đồ gỗ xuất khẩu có 100% vốn đầu tư Đài Loan, thuộc KCN Tam Phước, Tp. Biên Hoà. Vụ cháy gây hư hỏng hoàn toàn buồng sấy gỗ khoảng 300 m² và gây ảnh hưởng khoảng 1.700 m² xưởng sơn B, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu khả năng do sự cố điện, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ tỉnh tổ chức họp BTV thường kỳ thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; cho chủ trương kiện toàn Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh (khóa X); thống nhất thành lập Ban chỉ đạo đại hội và các tổ giúp việc đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

LĐLĐ tỉnh tập huấn cho hơn 400 cán bộ CĐCS và CNLĐ khối DN về công tác chính sách pháp luật và công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn và tập huấn chương trình 3: xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho 500 cán bộ công đoàn, CNLĐ thuộc Công đoàn KCN Biên Hòa và LĐLĐ thành Phố Biên Hòa; tập huấn Luật lao động, Luật BHXH cho 100 CNLĐ thuộc LĐLĐ thành phố Long Khánh; triển khai sử dụng Văn phòng điện tử AI-OFFICE tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở; làm việc với đoàn kiểm tra Văn phòng Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ.

LĐLĐ tỉnh dự họp xử lý khó khăn vướng mắc theo kiến nghị của Cty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai; Tham gia kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022 tại Công ty TNHH Glotec Vina và Công ty TNHH Stella Leather Goods (huyện Long Thành); làm việc với Ban quản lý Khu Công nghiệp về đất Trụ sở tại Xuân Lộc.

LĐLĐ huyện Long Thành tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 112 ủy viên Ban chấp hành CĐCS khối giáo dục; Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa tổ chức hướng dẫn 39 Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp thực hiện việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các đơn vị chưa thương lượng và ký kết TULĐTT lần đầu và bàn giao CĐCS Công ty TNHH SXTM Ngôi Sao (DN vốn ĐTTN, kinh doanh bao bì giấy) với 54 ĐV/80 LĐ về LĐLĐ Tp. Long Khánh do doanh nghiệp chuyển địa điểm.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên, đến nay đã cập nhật được 317.821/693.835 (đạt tỷ lệ 45,8%); tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đến ngày 15/7/2022, có 16/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành kế hoạch đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Nai.

Toàn tỉnh thành lập mới 41 CĐCS với 4644 đoàn viên/4752 lao động, giải thể 5 CĐCS do không đủ điều kiện hoạt động theo điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hiện toàn tỉnh có 2886 CĐCS, với 63.835 đoàn viên/745.197 lao động (đạt 93,1%).

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2022

1. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch 193/KH-LĐLĐ ngày 28/4/2022 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Tiếp tục cập nhật, theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện “Chương trình 01 triệu sáng kiến, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do TLĐ phát động và chuẩn bị Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 của Chương trình.

3. Tiếp tục thực hiện các nội dung thí điểm ký kết TULĐTT nhóm doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Trảng Bom.

4. Theo dõi, nắm tình hình QHLD và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; đôn đốc các đơn vị thực hiện QCDC ở cơ sở và TULĐTT theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ; tham gia các Đoàn Thanh - kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan nắm tình hình thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

5. Tổ chức chương trình trực tuyến “Điểm hẹn công nhân” số tháng 8, với chủ đề tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm trong CNVCLĐ năm 2022 và triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trong Đoàn viên và người lao động; kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

6. Tổ chức tuyên dương con CNVCLĐ, LLVT tỉnh Đồng Nai “Học giỏi, sống tốt” lần thứ XXIII năm 2022 và trao sổ tiết kiệm (đợt 2) cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn có cha, mẹ tử vong do Covid - 19./.

Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- TT Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận TU;
- Ban Tổ chức TU;
- Văn phòng TU;
- UBND tỉnh;
- BCH LĐLĐ tỉnh;
- UBKT LĐLĐ tỉnh;
- Công đoàn cấp trên cơ sở;
- CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Các ban và đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Hữu Hiền